

19 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานการได้มาซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (แก้ไข)  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัท สเตช เทค อินโนเวชั่น จำกัด (“STI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมประมูลสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 และในวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติรับรองผลการคัดเลือกสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) พ.ศ. 2565 แล้ว โดยบริษัท STI เป็นผู้ชนะการคัดเลือกสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังต่อไปนี้

ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ชนะการประมูล			ราคาสุดท้าย (ไม่รวมภาษีตามที่ กฎหมายกำหนด)
ชุดที่ (Package)	ตำแหน่งวงโคจร (องศาตะวันออก)	ข่ายงานดาวเทียม	
ชุดที่ 2	78.5	THAICOM-A2B	380,017,850 บาท
		THAISAT-78.5E	
ชุดที่ 3	119.5	THAICOM-IP1	417,408,600 บาท
		THAICOM-P3	
		THAISAT-119.5E	
	120	THAISAT-120E	

โดย กสทช. จะอนุญาตให้ผู้ชนะการคัดเลือกใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม และให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการคัดเลือก โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 20 ปี ภายหลังจากผู้ชนะการคัดเลือกได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด (สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) เท่ากับร้อยละ 5.2 หากรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าขนาดรายการรวมน้อยกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส

ส่วนงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท